

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

แบบรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วม
ร่วมภาคประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามภารกิจของรัฐตามหลักการ
มีส่วนร่วม ของหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัว

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

๑ ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐
มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๖ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ได้เสนอ
โครงการจำนวน ๖ โครงการ โดยกิจกรรม/หัวข้อเรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเยี่ยม
หญิงตั้งครรภ์หลังคลอด การให้ความรู้/ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความ
ผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป การจัดซื้อครุภัณฑ์ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว

๒ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

นายจรัชชัย เขาหนองบัว ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น

นางนิตยา เฉลิมกุล กรรมการ

นายพิชัย รัตนกุล กรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

นายทักษิณ หนองบัว กรรมการ

นายชานนท์ ประทุมวงศ์ กรรมการ

นายสมิทธิ์ โปธิพัฒน์ กรรมการ

หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข

นางศศิธร ภูมิผล กรรมการ

นางนุชนาถ ไรจธรรม อนุกรรมการ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นางภารดี โพธิพัฒน์	กรรมการ
นายอนิรุทธิ์ นิจสุข	กรรมการ
นายประภาส โลกา	กรรมการ
นางชลธิชา บุญเกิด	กรรมการ

ผู้แทนหมู่บ้าน ที่เลือกกันเอง

นางมะลิ ตรีผล	กรรมการ
---------------	---------

ปลัด อบต.เทศบาลตำบลหนองบัว

นายธนาบุตร นิตยสมบัติ	กรรมการและเลขานุการ
-----------------------	---------------------

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย

นางสาวชลธิภา คงเนาวรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
--------------------------	----------------------------

หัวหน้ากองคลัง

นางสาวจินตนา อินสวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
-------------------------	----------------------------

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัว

นายธัญญา ประทุมวงศ์	อนุกรรมการ
นางสาวณัฐธินิธิ ธีรวานันท์	อนุกรรมการ
นางสาวสรिता นุ่มก้วน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓ ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้แทนหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี แต่สุขภาพเริ่มเสื่อมลงทุกวัน ทั้งโรคเบาหวาน ความดัน และปัญหาทางสายตา เห็นว่าโครงการที่เสนอทั้ง ๖ โครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดย ผู้แทนหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมลงมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการทั้ง ๖ โครงการ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว

๔ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน การติดตามผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๖ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี



